

BẢN TIN TỔNG HỢP

THÁNG 04 NĂM 2023



Chủ điểm bản tin:

- Những tin nổi bật của lãnh đạo Tỉnh Quảng Trị trong tháng 04/2022
- Tình hình Kinh tế trong tỉnh
- Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đồi bờ Hiền Lương – sông Bến Hải
- Tin Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
- Tin khác

STT	MỤC LỤC	TRANG
1	Dâng hoa tưởng niệm 116 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn	2
2	Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảo Côn Cỏ	3
3	Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng thăm, kiểm tra các công trình do tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tại huyện Nòng, tỉnh Savannakhet, Lào.	5
4	Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng cấp tỉnh	7
5	Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet	9
6	Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lớn năm 2023	11
7	Trang trọng Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông tại Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải	13
8	Học viện chính trị QGHCM tổ chức Hội thi giảng viên giỏi cấp tỉnh lần thứ V- năm 2023	15

DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM 116 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ LÊ DUẨN



Nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh Tổng bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2023), sáng ngày 05/4/2023, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm tại tượng đài Tổng bí thư ở thành phố Đông Hà.

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người dân trên địa bàn đã dâng hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những cống hiến to lớn, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Lê Duẩn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị anh hùng. Trong không khí trang nghiêm, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, người dân trên địa bàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những cống hiến to lớn, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Người thanh niên yêu nước Lê Văn Nhuận tham gia Hội Việt Nam cách mạng thanh niên năm 1928, đến giữa năm 1930 trở thành đảng viên lớp đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, trên các cương vị quan trọng của Đảng từ sau khi Đảng ra đời, với 26 năm liên tục ở cương vị Bí thư thứ nhất, Tổng Bí thư của Đảng (1960 - 1986), Tổng Bí thư Lê Duẩn cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xác định những đường lối, chính sách của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc...

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1680700415210>

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ

Ngày 7/4/2023, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ để cho ý kiến về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang chủ trì buổi làm việc. Tham dự có Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Hữu Đoàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.



Sau khi nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang yêu cầu huyện đảo Cồn Cỏ tập trung sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đảo Cồn Cỏ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng thực hiện nhiệm vụ công tác quy hoạch tổng thể huyện đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đảm bảo giữ được thảm thực vật trên đảo.

Thực hiện tốt hai nhiệm vụ phát triển KT-XH, kết hợp bảo đảm QP - AN theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Theo đó, cần thiết phải làm lại quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch huyện đảo đảm bảo tính đồng bộ để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; bổ sung quy hoạch không gian biển của đảo Cồn Cỏ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ của huyện đảo hết sức quan trọng, vì vậy cần chuẩn bị kỹ các điều kiện quy hoạch để phát triển Cồn Cỏ trong tương lai, tránh lạc hậu về tầm nhìn. Về phát triển KT-XH, phát triển du lịch, dịch vụ cần xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn; chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá

hình ảnh du lịch Côn Cỏ, giới thiệu để thu hút du khách đến trải nghiệm. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảo Côn Cỏ cần rà soát lại các nhu cầu và đề xuất cụ thể để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1680864763552>

Bản tin tổng hợp Trường Chính trị Lê Duẩn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH VÕ VĂN HƯNG THĂM, KỂM TRA CÁC CÔNG TRÌNH DO TỈNH QUẢNG TRỊ HỖ TRỢ TẠI HUYỆN NÒNG, TỈNH SAVANNAKHET, LÀO

Trong chương trình công tác tại Lào từ ngày 8/4 - 11/4/2023, đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra các công trình do tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tại huyện Nòng, tỉnh Savannakhet, Lào.



Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng tặng quà cho đại diện huyện Nòng, tỉnh Savannakhet

Đồng chí Phong Khăm Hắc Bút Thả Vông, Giám đốc sở Ngoại giao, Trưởng Ban quản lý dự án các công trình do tỉnh Quảng Trị tài trợ cho biết, huyện Nòng cách tỉnh lỵ Savannakhet khoảng 265km về phía Đông. Chính phủ Lào và chính quyền tỉnh Savannakhet đang quyết tâm đầu tư để đạt mục tiêu đưa huyện Nòng thoát nghèo trong năm 2023.

Đồng chí Phong Khăm Hắc Bút Thả Vông nhấn mạnh, sự hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị thông qua các công trình trên trở thành biểu tượng của quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh Quảng Trị và Savannakhet. Người dân và học sinh hưởng lợi từ các công trình là những người đang sinh sống trên tuyến đường 9 gấn bó của hai tỉnh. Những công trình này cũng đã góp phần xóa đói giảm nghèo, giúp tỉnh Savannakhet hoàn thành mục tiêu xóa nghèo huyện Nòng trong năm nay. Đồng thời cam kết sẽ trân trọng và sử dụng đúng mục đích số tiền mà tỉnh Quảng Trị hỗ trợ để xây dựng các công trình ý nghĩa trên.

Phát biểu tại chuyến thăm và kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, mặc dù tỉnh Quảng Trị vẫn còn là tỉnh nghèo nhưng với tình cảm thắm tình hữu nghị giữa 2 tỉnh, Quảng Trị luôn ưu tiên hỗ trợ để tỉnh Savannakhet có điều kiện xây dựng các công trình an sinh xã hội, giúp người dân các địa phương của Lào có điều kiện sống tốt hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cũng đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của tỉnh và ngành, địa phương của tỉnh Savannakhet để các công trình hoàn thành đúng tiến độ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng bày tỏ mong muốn các đơn vị thi công nỗ lực hơn nữa để hoàn thiện các công trình trong thời gian sớm nhất.

Nhân dịp đón năm mới Bunpimay 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng gửi tới lãnh đạo huyện, cán bộ, thầy cô giáo và học sinh huyện Nòng lòi chúc mừng năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và đoàn công tác đã trao những phần quà ý nghĩa cho huyện Nòng và Trường Mẫu giáo trung tâm huyện Nòng.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1681217207416>

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CẤP TỈNH

Ngày 13/4/2023, UVTVU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng chủ trì phiên làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) cấp tỉnh về tình hình triển khai thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tham dự còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.



Tại phiên làm việc, tổ trưởng các tổ công tác đã báo cáo tình hình thực hiện GPMB các dự án đến thời điểm hiện tại, một số khó khăn, vướng mắc và tiến độ thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo công tác GPMB cấp tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của Ban Chỉ đạo công tác GPMB cấp tỉnh và các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đại diện các tổ công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đề nghị Ban Chỉ đạo công tác GPMB cấp tỉnh, tổ giúp việc, các tổ công tác cần tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; tích cực kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB theo từng dự án được phân công.

Đặc biệt, cần rà soát, nghiên cứu kỹ các cơ chế, chính sách trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định để bảo đảm các cơ chế, chính sách sau khi ban hành luôn có tính nhất quán, phù hợp ở hiện tại và lâu dài.

Bên cạnh việc tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB để thực hiện các dự án, cần thực hiện song song công tác tái định cư nhằm đảm bảo quyền lợi, ổn định đời sống và sinh hoạt của người dân.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết thì UBND tỉnh tiếp tục tổng hợp, đề xuất, kiến nghị đến các cấp, bộ, ngành để tìm hướng khắc phục,

tháo gỡ nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác GPMB để triển khai các công trình, dự án trọng điểm đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1681392995614>

Bản tin tổng hợp Trường Chính trị Lê Duẩn

BÍ THƯ TỈNH ỦY LÊ QUANG TÙNG TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU CẤP CAO TỈNH SAVANNAKHET

Chiều ngày 13/4/2023, đồng chí Lê Quang Tùng, UVTU Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Savannakhet (Lào) do đồng chí Bun-chôm U-bon-pả-xợt, UVTU Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị.



Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến tân Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bun-chôm U-bon-pả-xợt cùng các thành viên trong đoàn. Với việc chọn Quảng Trị là tỉnh đầu tiên của Việt Nam để sang thăm sau khi nhận nhiệm vụ và đứng vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thể hiện tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Savannakhet nói chung và cá nhân Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bun-chôm U-bon-pả-xợt nói riêng dành cho tỉnh Quảng Trị. Bí thư Tỉnh ủy Lê Quang Tùng bày tỏ vui mừng khi sự hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet tiếp tục được củng cố và tăng cường trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, trong năm 2022, cùng với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào, tháng 12/2022, lãnh đạo 2 tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động xúc tiến hợp tác kinh tế - thương mại biên giới. Trong những

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

ngày đầu tháng 4/2023, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều đoàn công tác đến thăm và làm việc với tỉnh Savannakhet.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bun-chôm U-bon-pả-xợt cảm ơn sự tiếp đón thân tình, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dành cho đoàn. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Quảng Trị dành cho tỉnh Savannakhet trong thời gian qua. Đối với những vấn đề mà tỉnh Quảng Trị đề nghị, tỉnh Savannakhet hoàn toàn đồng tình ủng hộ với mong muốn hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác, nhất là hợp tác về phát triển du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây; phát triển các khu kinh tế - thương mại biên giới; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới. Đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Savannakhet trong lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện học tập và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Hỗ trợ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn...

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bun-chôm U-bon-pả-xợt cảm ơn sự tiếp đón thân tình, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dành cho đoàn. Cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của tỉnh Quảng Trị dành cho tỉnh Savannakhet trong thời gian qua. Đối với những vấn đề mà tỉnh Quảng Trị đề nghị, tỉnh Savannakhet hoàn toàn đồng tình ủng hộ với mong muốn hai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác, nhất là hợp tác về phát triển du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây; phát triển các khu kinh tế - thương mại biên giới; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới. Đồng thời, đề nghị tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Savannakhet trong lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện học tập và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Hỗ trợ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn... Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet Bun-chôm U-bon-pả-xợt cảm ơn sự tiếp đón thân tình, trọng thị của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dành cho đoàn. Hỗ trợ chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp để nâng cao đời sống của người dân khu vực nông thôn...

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1681400704580>

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN, SỰ KIỆN NĂM 2023

Ngày 25/4/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2023 của tỉnh.



Tại cuộc họp đã triển khai Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh về Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn năm 2023.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì đã báo cáo về công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lớn năm 2023. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của các sự kiện, hoạt động, lãnh đạo các ngành, địa phương đã lên kế hoạch cụ thể; xây dựng phương án tổ chức; tìm kiếm, huy động nguồn kinh phí... đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã và đang diễn ra một cách khẩn trương, đúng thời gian, kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lớn năm 2023, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là đơn vị, địa phương được phân công chủ trì cần bám sát kế hoạch 93/KH-UBND ngày 24/4/2023 của UBND tỉnh để thực hiện các phần việc được phân công về tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhất là việc xây dựng kế hoạch, kịch bản cụ thể cho từng chương trình, sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chỉ đạo, công tác chuẩn bị cần phải thực hiện chu đáo, chặt chẽ, khoa học, cụ thể với từng kịch bản cho từng chương trình, hoạt động kỷ niệm; trong đó cần thẩm định kỹ lưỡng các sự kiện, chương trình nghệ thuật về

mặt nội dung; các đơn vị, địa phương chủ động trong việc lập dự toán kinh phí, đồng thời tích cực vận động, tranh thủ nguồn lực xã hội hóa; linh hoạt, sáng tạo trong xử lý các tình huống, khó khăn, vướng mắc nảy sinh; đảm bảo việc tổ chức sự kiện, hoạt động một cách trang trọng, chu đáo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân và để lại nhiều dấu ấn, không gây lãng phí, không làm ảnh hưởng đến môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền để quảng bá, phổ biến thông tin các sự kiện, lễ hội rộng rãi đến người dân, du khách...

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1682465432179>

TRANG TRỌNG LỄ THƯỢNG CỜ THỐNG NHẤT NON SÔNG TẠI ĐÔI BỜ HIỀN LƯƠNG – BẾN HẢI

Nhân dịp Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975-2023), 51 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị 1/5 (1972-2023), sáng nay 30/4, tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ Thượng cờ “Thống nhất non sông” và Phát động Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa bình” Quảng Trị, lần thứ II - năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các huyện, thị xã, thành phố cùng các tầng lớp nhân dân đến tham dự lễ.

Trong không khí trang nghiêm, tự hào dân tộc, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên trên đỉnh Kỳ đài bên cầu Hiền Lương, sông Bến Hải lịch sử. Nơi đã trực tiếp chứng kiến gần 20 năm nổi đau chia cắt, Tổ quốc hai miền.



Trong diễn văn phát biểu tại Lễ Thượng cờ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam nhấn mạnh: Quảng Trị là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, kết tinh nhiều giá trị văn hóa vật chất và tinh thần độc đáo. Trong các cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc, Quảng Trị là nơi gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, chứng kiến bao cảnh tàn khốc và hủy diệt của chiến tranh. Quảng Trị cũng chính là nơi thử thách và

Người tổng hợp: Lê Thị Thu Hiền

tôi luyện những phẩm chất kiên cường, quả cảm, bất khuất của con người Việt Nam, nơi chúng kiến khát vọng sống, khát vọng hòa bình bất diệt của một dân tộc đã làm lay động mạnh mẽ lương tri nhân loại.

Đến với Quảng Trị, mỗi người sẽ hiểu được sự khốc liệt, bạo tàn của chiến tranh, hiểu được giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất; đồng thời tưởng niệm, tri ân những người con ưu tú đã hi sinh vì Tổ quốc, tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh. Đã từ lâu, Quảng Trị không còn là địa danh của một địa phương mà đã thành một biểu tượng chung của cả nước - niềm tự hào về một thời hào hùng và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Quảng Trị thời chiến tranh là nơi “tụ nghĩa”, cả nước vì Quảng Trị, Quảng Trị vì cả nước. Quảng Trị là tên gọi đã làm lay động lương tri nhân loại yêu chuộng hòa bình. Quảng Trị là mảnh đất sâu nặng nghĩa tình đồng chí, đồng bào khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.

Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông được tổ chức hằng năm vào ngày 30/4 tại Di tích quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương-Bến Hải nhằm tôn vinh những chiến công của quân và dân trên mọi miền Tổ quốc đã làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, là thành quả vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, của khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; đồng thời ôn lại ký ức của một thời hào hùng, vẻ vang của toàn dân tộc; tôn vinh những chiến công bất tử, tri ân sâu sắc đối với sự hi sinh to lớn của thế hệ cha anh để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhắc nhở mỗi một cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về trách nhiệm trong việc gìn giữ nền hòa bình mà lớp lớp cha ông đã hi sinh xương máu để giành được. Tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương tổ chức một Lễ hội với thông điệp hòa bình tại Quảng Trị, với mong muốn góp phần xây dựng Quảng Trị trở thành một điểm đến của hòa bình; nhân sự kiện hôm nay, UBND tỉnh Quảng Trị phát động tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng “Ước nguyện Hòa Bình” Quảng Trị năm 2023 để chọn ra một biểu tượng với thông điệp Hòa bình.

Thông qua Cuộc thi sẽ tìm ra một biểu tượng để lan tỏa giá trị vĩnh cửu của hòa bình. Sau khi cuộc thi kết thúc, biểu tượng được chọn sẽ được xây dựng tại Công viên Hòa bình ở Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đồi bờ Hiền Lương - Bến Hải với mong muốn trở thành biểu tượng chung cho ước nguyện hòa bình của Nhân dân Quảng Trị, dân tộc Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới.

Nguồn: <https://www.quangtri.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13848241113627/1682829045168>

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TỔ CHỨC HỘI THI GIẢNG VIÊN GIỎI CẤP HỌC VIỆN LẦN THỨ V – NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1714-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, trong 02 ngày từ ngày 25/4/2023 đến ngày 26/4/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ V - năm 2023 cho 42 thí sinh là giảng viên trong toàn hệ thống Học viện.



Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội thi.

1. Lễ khai mạc Hội thi đã diễn ra trọng thể với sự tham dự và phát biểu khai mạc của GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, các thầy cô giáo cùng 42 thí sinh tham dự Hội thi.

Phát biểu khai mạc Hội thi, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định: Hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ V - năm 2023 được tổ chức nhằm tạo điều kiện, cơ hội cho các giảng viên trong toàn hệ thống Học viện thể hiện năng lực sư phạm, trình độ kiến thức cá nhân. Từ đó, lựa chọn những giảng viên

thật sự xuất sắc, tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng; tạo động lực động viên đội ngũ cán bộ, giảng viên tự giác học tập, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thúc đẩy sáng tạo trong giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện.

Hội thi lần thứ V có 42 thí sinh tham gia, là các giảng viên được lựa chọn từ các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu của các Học viện trực thuộc và Viện chuyên ngành. Mỗi thí sinh trải qua 2 phần thi: soạn giáo án và thi giảng trên lớp.

2. Hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ V - năm 2023 bế mạc chiều ngày 26/4/2023, dự Lễ có GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Cùng dự có đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện, các thầy cô giáo cùng toàn thể thí sinh tham dự Hội thi.

Phát biểu tại Lễ bế mạc Hội thi, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chúc mừng các giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên xuất sắc; Giảng viên giỏi Hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ V và khẳng định: Hội thi lần này thực sự là ngày hội, điều này không chỉ thể hiện ở tâm thế, sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các giảng viên dự thi mà còn ở sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của các Viện chuyên ngành, các Học viện trực thuộc; sự đổi mới trong các khâu tổ chức hội thi.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đây là một trong những hoạt động để Học viện tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" - Thầy dạy tốt, học viên sẽ học tốt - và đề nghị, các giảng viên mang tinh thần của Hội thi về với đơn vị mình, đồng nghiệp, bạn bè, tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong công tác chuyên môn. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: "Muốn làm người thầy giỏi phải tiếp tục học tập, rèn luyện, tu dưỡng, bồi dưỡng kiến thức, phương pháp, kỹ năng, khả năng tương tác, truyền cảm hứng cho học viên, nhất là đối tượng học viên của Học viện đều là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phải giúp cho học viên được trao truyền kiến thức, phương pháp, kỹ năng, đặc biệt là năng lực xử lý tình huống để phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương".

Sau 2 ngày diễn ra Hội thi tại 6 tiểu ban, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức Hội thi đã quyết định tặng Bằng khen và công nhận 10 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên xuất sắc; 31 giảng viên đạt danh hiệu Giảng viên giỏi.

Trong Hội thi Giảng viên giỏi cấp Học viện lần thứ V - năm 2023, Học viện Chính trị khu vực III cử 03 giảng viên tham gia Hội thi, kết quả: TS Trung Thị Thu Thủy, giảng viên chính Khoa Văn hóa và Phát triển đạt danh hiệu "Giảng viên xuất

sắc”; ThS Phạm Văn Hòa, giảng viên chính Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh và ThS Cao Thị Hiệu, giảng viên Khoa Lịch sử Đảng đạt danh hiệu “Giảng viên giỏi”.

Nguồn: <https://hcma3.hcma.vn/tintuc/Pages/thong-tin-hoat-dong.aspx?CateID=522&ItemID=50630>

Bản tin tổng hợp Trường Chính trị Lê Duẩn